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เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อพ.สธ.-มก.) ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๗ โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการ อพ.สธ. และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญ
ทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม
ประชุม 

ในท่ีประชุม ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เน้นย้ าถึงแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีห้า ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
โดยได้มอบนโยบายให้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน (อบต./เทศบาล) ท่ี
อยู่โดยรอบพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในการท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับชุมชนและ
ท้องถ่ิน นอกจากน้ัน นายพรชัย จุฑามาศ และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้ย้ าเรื่อง
การต้ังคณะท างาน เน่ืองจากคณะกรรมการ อพ.สธ.-มก. เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ มีการประชุม
เพียงปีละครั้ง ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร จึงควรมีการแต่งต้ังคณะท างานข้ึนมา เพื่อ
ตรวจสอบการน าเสนอผลงานโครงการวิจัยของนักวิจัย ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
สม่ าเสมอในการประสานงานกับ อพ.สธ. และควรมีการปรับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับโครงการวิจัยท่ีจะน าเสนอต่อ อพ.สธ. ต่อไป 
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